

Triển Lãm Kỷ Niệm 100 Năm Lịch Sử Ngành Hàng Không tại Quận Cam

(SANTA ANA, CA) – Phi trường John Wayne kính mời quý vị du hành xuyên qua lịch sử ngành hàng không để kỷ niệm 100 năm chuyến bay tại Quận Cam. Năm 1923, Phi công tiên phong Eddie Martin đã thành lập trường dạy lái máy bay và hãng Hàng không Martin, một trong những hãng hàng không lâu đời nhất trên toàn quốc. Nhiều thập niên của sự cạnh tranh đã biến đổi sân bay nhỏ trở thành một phi trường thương mại và hàng không tổng quát đứng hàng # 2 trong số các phi trường lớn tại Bắc Mỹ.



Eddie Martin và những phi công đầu tiên khác vào năm 1923

Để chào mừng dấu mốc này, Chương Trình Nghệ Thuật của Phi Trường John Wayne đã tạo ra một cuộc triển lãm trình diễn lịch sử chuyến bay tại Quận Cam. Cuộc triển lãm cung cấp một cái nhìn sơ khởi về một di sản của Quận Cam và những sự kiện nổi bật quan trọng từ khi một sân bay nhỏ được thành hình cho đến một phi trường hiện đại ngày nay. Đây là một cơ hội duy nhất để các hành khách, cư dân, và những người hâm mộ hàng không nối kết với tấm thảm lịch sử hàng không Quận Cam đầy phong phú.

Quý vị có biết vào những năm của thập niên 1950s, sân bay được dùng làm nơi đưa xe đường ngắn, và các chủ nhân các xe đã làm gia tăng động lực của máy xe?, Quý vị đã có biết Chương Trình Nghệ Thuật của chúng tôi đã cất cánh hơn ba thập niên qua trong năm 1990? Trong cuộc triển lãm này, một trăm năm thành quả của ngành hàng không được thu thập vào trong một khoảng thời gian với những sự kiện đầy hào hứng và mọi người sẽ thưởng thức những hình ảnh đầy ấn tượng.



Đua Xe Đường Ngắn vào năm 1957

Đi ngược dòng thời gian một khi quý vị liếc mắt qua những hình ảnh lịch sử của một địa danh nổi bật tại Quận Cam. Tràn ngập với những danh mục đầy ấn tượng của những hình ảnh lịch sử, bên cạnh những hiện vật được chọn lựa từ Sản Nghiệp của Eddie Martin, cuộc triển lãm này bắt đầu 100 năm Chuyển Bay Đầu Tiên tại Quận Cam.



Cánh quạt bằng gỗ từ một trong những máy bay của Eddie Martin

Cuộc triển lãm này sẽ được trưng bày cho đến Tháng Giêng 2024 và có thể tìm thấy tại khu vực trước khi vào chỗ khám xét an ninh ở tầng trên Khởi Hành trong Hành Lang Triển Lãm giữa Terminals B và C.



Trưng bày Triển Lãm theo thời gian vừa mới hoàn tất hiện nay để xem

Muốn biết thêm thông tin về Chương trình Nghệ Thuật Phi Trường John Wayne, xin vào www.ocair.com/terminal/artexhibits